

วิชาโฮมสเตย์ถิ่นมะพร้าว

รหัสวิชา 030302

กลุ่มวิชาส่งเสริมการท่องเที่ยว

ห้องเรียนบ้านม้าร้อง

อาจารย์พินิจ ศรีจันทร์



โฮมสเตย์ถิ่นมะพร้าว เป็นการให้บริการที่พักในรูปแบบโฮมสเตย์ของชุมชนบ้านม้าร้อง เพื่อรองรับกลุ่มศึกษาดูงานและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยชุมชน ซึ่งบ้านม้าร้องโฮมสเตย์เป็นที่พักที่ได้การรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย จากกรมการท่องเที่ยว ที่ให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี งดงาม ติมิตรมาเยี่ยมเยือน สัมผัสกับวิถีชีวิตคนบ้านม้าร้องในท้องถิ่น พื้นที่ปลูกมะพร้าว และเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนด้วย

เริ่มแรกโฮมสเตย์บ้านม้าร้อง เริ่มจากการรับกลุ่มศึกษาดูงานเรื่องสภาผู้นำ การทำให้ชุมชนเข้มแข็งมากขึ้น เมื่อกลุ่มศึกษาดูงานมาใช้พื้นที่ศึกษาดูงานแล้วก็กลับไป จึงมีแนวคิดว่าการศึกษาดูงานควรให้กลุ่มศึกษาดูงานได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนด้วย ซึ่งอาจใช้เวลามากกว่า 1 วัน และพักค้างในชุมชน จึงควรมีที่พักในรูปแบบโฮมสเตย์ไว้รองรับด้วย เพื่อให้กลุ่มศึกษาดูงานได้ศึกษาเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของศึกษาดูงาน และเรียนรู้ทำความเข้าใจวิถีชีวิตของชุมชนบ้านม้าร้องได้มากขึ้นและนานขึ้น

มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ปี พ.ศ.2561 ชุมชนบ้านม้าร้องรวมกลุ่มบ้านที่มีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวขอรับการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย จำนวน 10 หลัง ได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยในปี พ.ศ.2562 จำนวน 5 หลัง และพร้อมรับนักท่องเที่ยวเข้าพักในชุมชน แล้วเพิ่มฐานเรียนรู้ชุมชนเพื่อรองรับการศึกษาดูงานที่สัมผัสวิถีชีวิตของคนในชุมชนด้วย นอกเหนือจากการศึกษาดูงานด้านสภาผู้นำ

การดำเนินการ การให้บริการที่พักแบบโฮมสเตย์เป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชน เพียงทำบ้านและบริเวณบ้านให้สะอาดพร้อมรับผู้เข้าพักเหมือนญาติพี่น้องมาเยี่ยมเยือน โดยเจ้าของบ้านและคนในชุมชน รวมทั้ง ผู้ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโฮมสเตย์ทุกคนต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม และปฏิบัติตามข้อกำหนดของโฮมสเตย์ไทยและมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ COVID-19 มีแอลกอฮอล์ที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวก เรื่องที่สำคัญที่สุดเป็นเรื่องความสะอาด มีพื้นที่ให้ผู้เข้าพักพักผ่อนในบ้าน มีโทรทัศน์ พัดลม อุปกรณ์ต่างๆ ที่จะให้ผู้เข้าพักใช้ รวมทั้งมีตุ๊กตาสามัญประจำบ้าน ที่พร้อมสำหรับการพยาบาลเบื้องต้น ในห้องพักมีที่นอน หมอน ผ้าห่ม ที่สะอาดสะอาด ถังน้ำร้อน ที่ทิ้งขยะที่มีการจัดเก็บที่ดี ห้องครัว โต๊ะรับประทานอาหาร ต้องมีที่ปิดครอบกันแมลง เครื่องปรุงต่างๆ ต้องจัดเก็บอย่างดีปิดฝามิดชิด ห้องน้ำสะอาด มีความเป็นมาตรฐาน รวมถึง อาหารที่เจ้าของบ้านจะประกอบอาหารให้ผู้เข้าพัก จะเป็นอาหารท้องถิ่น หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม ส่วนจะมีสิ่งเสริมเพิ่มเติมให้กับผู้เข้าพัก เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่น สัญญาณไวไฟ เป็นต้น ก็สามารถจัดให้มีไว้ในที่พักเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ให้รู้สึกสบายและพึงพอใจเมื่อได้เข้าพักในบ้านพักโฮมสเตย์

บ้านม้าร้อง การบริการที่พักแบบโฮมสเตย์บ้านม้าร้องให้ความสำคัญกับความเป็นเจ้าบ้านที่ต้องมีความเข้าใจในการให้บริการที่พัก รวมถึง อัธยาศัยไมตรีที่ดี ต้อนรับผู้มาพักอย่างดี เหมือนเป็นญาติของตนเอง ให้ผู้เข้าพักรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยในการพักอาศัยแม้เพียงชั่วคราว บ้านม้าร้องโฮมสเตย์ให้บริการที่พักด้วยมาตรฐานจนได้รับความไว้วางใจจากผู้เข้าพักและบอกต่อจนมีชื่อเสียง บ้านม้าร้องโฮมสเตย์จึงเป็นที่พักที่เป็นตัวเลือกที่ดีอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์